

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc sở

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Công tác Chính trị, tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của ngành.

+ Công tác quản lý tổ chức, bộ máy; công tác cán bộ, công chức, viên chức, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức cán bộ.

+ Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục-đào tạo; công tác tài chính; xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của ngành và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Công tác thanh tra, pháp chế; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở.